

4. ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีความใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน/ หมวดธุรกิจ	ราคาเฉลี่ย (บาท) ^{1/}	P/E เฉลี่ย (เท่า) ^{2/}	ราคา พาร์ (บาท)
บริษัท เอ็น ซี แอล อินเทอร์เน็ตซันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL)	ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึ่งได้แก่ การวางแผนและการจัดการในการเคลื่อนย้ายสินค้า, การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร, การจัดการด้านสินค้าคงคลัง และการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก	Mai / หมวดบริการ	4.24	425.35	0.25
บริษัท เกียรตินาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (KIAT)	ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท แบ่งเป็น 1) การให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation) 2) การให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้า (Warehousing / Distribution Center) 3) การให้บริการบริหารงานขนส่ง (Transportation Management)	Mai / หมวดบริการ	1.52	28.71	1.00

ที่มา: www.setsmart.com

หมายเหตุ: ^{1/} เป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คำนวณโดยใช้มูลค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณการซื้อขาย

^{2/} เป็นราคาเฉลี่ยและ P/E คำนวณจากข้อมูลการซื้อขายย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นกำไรสุทธิในช่วงระยะเวลา 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่นำอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตซันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) เน้นการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556 (แบบ 56-1)) และบริษัท เกียรตินาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (KIAT) ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation) เน้นการขนส่งทางบกภายในประเทศสำหรับสินค้าประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรมด้วยรถขนส่งขนาดใหญ่เป็นหลัก (ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556 (แบบ 56-1)) มาพิจารณาในการกำหนดราคา เนื่องจากโครงสร้างรายได้ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความแตกต่างกัน